

Chung tay Bình chọn cho Xuân Trang - Ứng viên Đại sứ Nhân ái Việt Nam

Duyên dáng, tài năng và luôn nỗ lực hết mình trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, Nguyễn Xuân Trang (SBD 3080) - Hoa khôi “Người đẹp Đà Nẵng” 2012, sinh viên Đại học Duy Tân đã xuất sắc lọt vào top 10 ứng viên Đại sứ Nhân ái Việt Nam 2014 do Hội Nhà báo Việt Nam bầu chọn.



Nguyễn Xuân Trang - Hoa khôi “Người đẹp Đà Nẵng” 2012

Bình chọn Đại sứ Nhân ái là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc” diễn ra từ ngày 5 - 9/4/2014, tại Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Ứng viên trở thành Đại sứ Nhân ái Việt Nam là người đẹp tài năng có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề văn hóa xã hội và có 2 năm tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo do Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhằm hướng tới xây dựng “Quỹ Nhân ái” ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam.

Với trái tim nhân hậu cùng tấm lòng trắc ẩn trước những mảnh đời kém may mắn, Xuân Trang đã dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như thăm hỏi, động viên và tặng quà cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn Tp. Đà Nẵng. Xuân Trang đã cùng mẹ thực hiện “Bữa trưa miễn phí” tặng hàng trăm tô mỳ Quảng cho bà con lao động nghèo và là gương mặt tiêu biểu đồng hành cùng sinh viên Duy Tân trên các hành trình thiện nguyện.

Xuân Trang trở thành đại diện duy nhất khu vực miền Trung nằm trong Top 10 ứng viên Đại sứ Nhân ái Việt Nam. Thời gian bình chọn Đại sứ Nhân ái sẽ kết thúc vào 23h59:59 ngày 8/4/2014. Chương trình nghệ thuật “Khát vọng

Mùa xuân” diễn ra vào 19h30 ngày 9/4/2014 tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn được truyền hình trực tiếp trên VTV2 sẽ trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái cho thí sinh có số điểm cao nhất.

Hãy nhanh tay soạn tin nhắn bình chọn cho Xuân Trang (SBD 3080) - Hoa khôi “Người đẹp Đà Nẵng” 2012, sinh viên tài năng và duyên dáng của Đại học Duy Tân để trở thành Đại sứ Nhân ái Việt Nam. Mỗi tin nhắn theo cú pháp <SBD>_<Số người bình chọn> gửi 8730 thành công, thí sinh nhận được 15 lượt bình chọn và theo cú pháp <SBD>_<Số người bình chọn> gửi 8530, thí sinh nhận được 5 lượt bình chọn.

(Truyền thông)